

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง รวมใจอนุรักษ์ลดใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน)



องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง  
โทร. 054-465067

นับเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นกังวลไม่น้อย สำหรับที่โรงงานอุตสาหกรรมจะเร่งกระบวนการผลิตก่อนการที่รัฐบาลได้ออกมาขอความร่วมมือจากประชาชน วันหยุดยาว อีกทั้งยังเป็นช่วงฤดูร้อนที่ประชาชนมักจะให้ช่วยกันประหยัดไฟในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ใช้ไฟมากกว่าปกติอีกด้วยทำให้อาจจะเกิดปัญหาตามมาสืบเนื่องมาจากการที่แทนชุดเจาะก๊าซของประเทศพม่า คือ"ไฟดับ"ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ในแหล่งยาดานา ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของไทยเกิดการ ภาคอุตสาหกรรม ทрудตัว ขำรุดเสียหาย ส่งผลให้จำต้องหยุดส่งก๊าซ ธรรมชาติให้ไทยชั่วคราว เพื่อเริ่มทำการซ่อมบำรุงใน วันที่ 4 - 12 เมษายน ซึ่งการหยุดส่งก๊าซของจากพม่า วิธีประหยัดไฟ ในครั้งนี้ จะทำให้ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ของไทยหายจากระบบถึง 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ 1. ปิดสวิตซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก ชนิดเมื่อเลิกใช้งานดับไฟทุกครั้งทีออกจากห้อง 2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 4. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ของเครื่องปรับอากาศบ่อย ๆ เพื่อลดการเปลืองไฟใน การทำงานของเครื่องปรับอากาศ

### วิธีประหยัดไฟ

- ▶▶▶ 1. ปิดสวิตซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก ชนิดเมื่อเลิกใช้งานดับไฟทุกครั้งทีออกจากห้อง
- ▶▶▶ 2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน คุณภาพแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจ ซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5
- ▶▶▶ 3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
- ▶▶▶ 4. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ของเครื่องปรับอากาศบ่อย ๆ เพื่อลดการเปลืองไฟใน การทำงานของเครื่องปรับอากาศ

▶▶▶ 5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส

▶▶▶ 6. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

▶▶▶ 7. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ

▶▶▶ 8. ใช้มู่ลี่กันแดดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบดบังความร้อนตามหลังคาและฝ้าผนัง เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป

▶▶▶ 9. ควรปลุกต้นไม้รอบ ๆ บ้าน เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นได้เท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ต้น

▶▶▶ 10. ควรปลุกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนือหลังคา เพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทำงานหนักเกินไป

▶▶▶ 11. ปลุกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน จะทำให้บ้านเย็นขึ้นไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ

▶▶▶ 12. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟได้มาก  
เห็นไหมว่าแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลย และจะเป็นเรื่องที่ดีมากหากเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้จนติดเป็นนิสัย ในทุก ๆ วันของเรา เพราะการประหยัดไฟนั้นนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานของโลก เป็นการเก็บรักษาพลังงานที่ใกล้หมดไป ให้เรายังคงมีใช้ในอนาคต และช่วยให้ประเทศของเราผ่านวิกฤติไฟไม่พอเพียงไปได้แล้ว ยังสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้มาก จากการบันทอนค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็นออกไป มาเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้ และชักชวนคนรอบข้างให้ร่วมทำสิ่งดี ๆ ไปด้วยกันนะคะ

SAVE ENERGY  
THIS MEANS YOU!

